

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 18 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง

1. 'ไนน์ แทมมะรินทร์'เติมเต็ม...ธุรกิจมะขามเพชรบูรณ์
ผู้ประกอบการ-ชุมชน วิน วิน
2. ติดตามการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี
3. รัฐไฟเขียว3,000ล้านช่วยเกษตรกรรพก.ซื้อหนี้สหกรณ์
/กรุงเทพฯ/ธ.ก.ส.แทนชวานา
4. เตรียมฟาร์มปลอดเลือกบอร์ดกยท.เอื้อนายทุน
5. จัดระเบียบ'แพดิสโก้'กาญจน์นายกฯส่งลุยเจมิตกม.เรือทิ้ง
6. พ.ร.ก.ประมงทุบอาหารแปรรูปอำนาจล้นฟ้าถึงขั้นปิดโรงงาน
7. คอแลมน์ เบิร์ต อายวิว
8. ภาพข่าว: 60ปี พระเมตตาจากฟ้าฯ
9. ปิดออกกฎเหล็กห้ามทำนาปรังกรมชลเน้นสร้างความเข้าใจ
10. "บักตู"ฟุ้งเยือนอีสานล่างฉลุย จี้ 'เกษตรฯ-มท.'สร้างโรงอบข้าวช่วยชวานา
/แนะแก้ปัญหาให้เป็นระบบ

หนังสือพิมพ์

ประชาชาติธุรกิจ

เดลินิวส์

ประชาชาติธุรกิจ

โพสต์ทูเดย์

มติชน

ประชาชาติธุรกิจ

ประชาชาติธุรกิจ

คมชัดลึก

แนวหน้า

สยามรัฐ

'ไนน์ แทมมะรินด์' เต็มเต็ม...ธุรกิจมะขามเพชรบูรณ์ ผู้ประกอบการ-ชุมชน วิน วิน

เริ่มต้นจากกิจการเล็ก ๆ ในชุมชน วันนี้แบรนด์ "ไนน์ แทมมะรินด์" (Nine Tamarind) มะขามแปรรูปจากจังหวัดเพชรบูรณ์ เมืองต้นตำรับมะขามหวาน อันโด่งดัง ผงาดไปวางบนเชลฟ์ของห้างชื่อดังทั่วประเทศอย่างเต็มภาคภูมิ ไม่ว่าจะเห็นทรัล เอ็มโพเรียม เดอะมอลล์ ท็อปส์มาร์เก็ต ฟู้ดแลนด์ เลมอนฟาร์ม ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ต วนส์ไนท์ เป็นต้น

"ชัยวัฒน์ ศรีเทศ" กรรมการผู้จัดการ บริษัท แทมมะรินด์ จำกัด และบริษัท ไนน์ เพชรบูรณ์ เทรดิง จำกัด เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ตระกูลศรีเทศเป็นเจ้าของไร่มะขามหวานพันธุ์ดั้งเดิมของเมืองเพชรบูรณ์ แต่ละปีจะมีพ่อค้าแม่ค้าเข้ามารับซื้อถึงสวนเพื่อไปจำหน่ายทั่วประเทศ แต่ปัญหาที่พบมาตลอดคือพ่อค้าคนกลางกดราคา ทำให้ตัดสินใจก่อตั้งบริษัท ไนน์ แทมมะรินด์ จำกัด ขึ้นในปี 2548 ด้วยทุนตั้งต้น 5 ล้านบาท เริ่มจากก่อสร้างห้องเย็นเก็บมะขามขนาด 10 คูณ 10 เมตร สามารถบรรจุมะขามได้ประมาณ 1 แสนกิโลกรัม ต่อมาปี 2555 ได้ก่อตั้งบริษัท ไนน์ เพชรบูรณ์ เทรดิง จำกัด ขึ้นมาเพื่อบุกตลาดมะขามแปรรูปให้มากยิ่งขึ้น พร้อมกับเช่าห้องเย็นเพิ่มใช้ผลผลิตมะขามประมาณ 1 ล้านกิโลกรัม

ปัจจุบันมีพนักงานประมาณ 50-100 คน มีทั้งแบบประจำ และรายวัน มีผลิตภัณฑ์รวม 33 รายการ อาทิ มะขามอบแห้งแคะเมล็ดรสชาติต่าง ๆ กล้วยฉาบไส้มะขามกวน มะขามอบแห้งเคลือบช็อกโกแลต เป็นต้น

คุณชัยวัฒน์บอกว่า มะขามแคะเปลือกยังเป็นทางเลือกให้คนไม่ชอบกินมะขามฝักที่มีโอกาสเจอหมด และรา และด้วยกระแส



ชัยวัฒน์ ศรีเทศ

สุขภาพมาแรง ทำให้ผลิตภัณฑ์ มะขามอบแห้งแคะเมล็ด รสธรรมชาติ ได้รับความนิยมมากที่สุดถึง 90% โดยใช้พันธุ์ศรีชมพู เพราะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวแบบที่คนนิยม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้โอท็อป 5 ดาวมา 3 ปีติดกันแล้ว ส่วนที่ไม่ใช่พันธุ์สีทอง เพราะว่ามีฝักโค้งงอ แคะยาก และรสชาติที่หวานมากบางคนไม่ชอบ

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้รับเครื่องหมายคุณภาพ และมาตรฐานจากหลายหน่วยงาน

ประกอบด้วย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยฟู้ดคลัสเตอร์ โอท็อป 5 ดาว ฮาลาล GMP และ HACCP อีกทั้งยังเป็นสินค้าที่ได้รับ GI (Geographical Indications) อันเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

"GI เป็นการรับรองว่าสินค้ามีแหล่งปลูกที่เพชรบูรณ์แท้ ๆ เนื่องจากมะขามมีการปลูกในหลายพื้นที่ มีรสชาติแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเลย

อุตสาหกรรม น่าน แพร่ ชัยภูมิ
จันทบุรี นครราชสีมา ต่างก็
ปลูกมะขาม แต่ชื่อเสียงและ
รสชาติได้รับการยอมรับว่า
เพชรบูรณ์มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุด
ทุกปีมะขามจะออกช่วงเดือน
ธันวาคม-มีนาคม เราจะใช้ปี
ละประมาณ 1-2 ล้านกิโลกรัม
โดยซื้อทั้งจากเจ้าของสวน และ
พ่อค้าคนกลาง ในราคาที่สูง
กว่าที่อื่น คือ กิโลกรัมละ 50-
60 บาท เพราะเราคัดเกรดเอ”

ดังนั้น คุณภาพ จึงเป็นก้าว
สำคัญที่ทำให้แบรนด์ขึ้นไป
วางในร้านค้าปลีกชื่อดัง แต่
ในระยะหลังมีผู้ประกอบการ
มะขามหันไปทำเฮาส์แบรนด์
ให้กับห้างสรรพสินค้า โดยใช้
กลยุทธ์ขายตัดราคาทำให้ไนน์
แทมมะรินทร์ ยอดตกลง แต่ก็
ผ่านอุปสรรคนี้ไปได้ ด้วยการหาช่องทาง
ตลาดเพิ่มขึ้น โดยจะมีโบว์รูป 1 แห่ง
ที่ราชบุรีบุรีณะ เพื่อให้ลูกค้าที่มาจาก
ต่างประเทศได้หาซื้อครบทุกแบบ นอกจากนั้น
ก็เปิดช่องทางการขายผ่านออนไลน์ และ
ออกบูท ทำให้ตลาดเติบโตขึ้น จากเดิมที่
ซื้อมะขามฝักหลักแสนกิโลกรัม ปัจจุบัน
สามารถซื้อได้ถึงหลักล้านกิโลกรัมแล้ว

“ที่จริงต้องการวัตถุดิบมากกว่า 1 ล้าน
กิโลกรัม แต่ปัญหาคือ การที่เราขายแบบ
แกะเมล็ด ทำให้รับออเดอร์มากไม่ได้
เพราะไม่มีคนแกะ ที่สำคัญแรงงานคุณภาพดี
และชำนาญการแกะมะขามมีน้อย เนื่องจาก
จังหวัดเพชรบูรณ์ทำเกษตรกรรมทั้งปี ทำให้
แรงงานจะปลีกตัวมาทำในช่วงว่างวัน
จากทำเกษตรเท่านั้น ซึ่งพยายามที่จะแก้
ปัญหาคอขวดนี้ด้วยการผลิตเครื่องแกะ
เปลือกมะขาม ทำให้การผลิตรวดเร็วและมี
ปริมาณมากขึ้น”

นอกจากจะขาดแรงงานชำนาญแล้ว
อุปสรรคใหญ่ในธุรกิจมะขามแปรรูป คือ
พื้นที่ปลูกมะขามหวาน จังหวัดเพชรบูรณ์
ลดลงต่อเนื่อง ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร ระบุว่า จากพื้นที่ปลูกในอดีต
หลายแสนไร่ ปัจจุบันเหลือเพียง 4 หมื่นไร่
เท่านั้น เนื่องจากช่วงที่มะขามราคาตก

ทำให้เกษตรกรหันไปปลูกพืชอื่น โดยเฉพาะ
ยางพารา อีกทั้งแรงงานเก็บมะขามที่ชำนาญ
หายากขึ้นทุกที

อย่างไรก็ตาม ไนน์ แทมมะรินทร์ มี
แผนลงทุนสร้างห้องเย็นอีก
ประมาณ 5 ไร่ เป็นห้อง
ขนาดใหญ่ 15 คูณ 15 เมตร
คาดว่าจะต้องใช้งบประมาณ
30-50 ล้านบาท สามารถ
บรรจุมะขามได้ประมาณ
1,000-2,000 ตัน นอกจากนี้
จะกันพื้นที่ส่วนหนึ่งให้เป็น
ศูนย์เรียนรู้งาน โดยสร้าง
เป็นห้องต่าง ๆ แบ่งไลน์
การผลิตตั้งแต่ห้องเย็น ห้อง
แกะเปลือก แกะเมล็ด ห้อง
แปรรูป จะมีลักษณะคล้าย
ฟาร์มโชคชัย หรือไร่กำนันจุล
ที่เปิดให้คนมาเยี่ยมชม เรียนรู้
พร้อมกับเป็นแหล่งซื้อปลีก

ชัยวัฒน์บอกว่า แนวคิด
เรื่องการเติบโตของธุรกิจนั้น
ไม่ได้คิดถึงกำไรมากที่สุด
แต่คิดว่าทำอย่างไรจะจ้าง
งานคนในชุมชนเพิ่มมากขึ้น
และสามารถรับซื้อมะขามให้
มากขึ้น ซึ่งตรงนี้คือความ
ภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือชุมชน
ญาติพี่น้องให้มีงานทำ

มีรายได้ตลอดทั้งปี

“อยากส่งเสริมให้ชาวสวนปลูกเยอะขึ้น
แล้วผมจะช่วยซื้อ คือ การันตีได้ว่า
รับซื้อไม่อั้น ถ้าเป็นพันธุ์ที่เราต้องการ
โดยเฉพาะพันธุ์ศรีชมภู เพราะตอนนี้
เรากำลังพัฒนาเครื่องแกะเปลือก เครื่อง
แกะเมล็ด เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลน
แรงงาน โดยใช้งบประมาณส่วนหนึ่ง
จากเกษตรจังหวัด และกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม”

แบรนด์ ไนน์ แทมมะรินทร์ วันนี้
คือตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่กำลังเข้ามา
เปลี่ยนพลิกมุมมอง ต่อยอดสิ่งที่มีอยู่
ของคนรุ่นก่อน จนก้าวขึ้นมาประสบความสำเร็จ
อย่างแท้จริง

ติดตามการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี



กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
สหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ลงพื้นที่แนะนำส่งเสริม และตรวจติดตาม
แปลงนาของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร
กรปกกลาง นพค.เพชรบูรณ์ จำกัด ที่เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ด
พันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร ใน
พื้นที่อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อ
วันก่อน

โดยในปีการผลิต 2559 นี้กรมส่งเสริม
สหกรณ์ได้ส่งเสริมโครงการการผลิตเมล็ด
พันธุ์ดีฯ เพื่อให้เกษตรกรผู้ผลิตที่เป็นสมาชิก
สหกรณ์ผลิตเมล็ดพันธุ์ให้มีคุณภาพ ซึ่งในปี
การผลิตนี้ได้นำเมล็ดพันธุ์ดี พันธุ์พิษณุโลก
2 จากศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก มาจำหน่ายให้
กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการนำไปเพาะปลูก
เพื่อขยายพันธุ์เมล็ดพันธุ์ดี สำหรับปลูกในพื้นที่
ของสมาชิก

โดยมีพื้นที่รวมกว่า 400 ไร่ มีสมาชิก
เข้าร่วมโครงการจำนวน 24 ราย จากการติดตาม
พบว่าสมาชิกบางส่วนได้ประสบปัญหาภัยแล้ง

ทำให้มีหญ้าขึ้นจำนวนมากในแปลงนา แต่จาก
การสอบถามสมาชิกแจ้งว่าไม่มีผลกระทบต่อ
การเก็บเกี่ยว และในปัจจุบันแปลงข้าวที่จะผลิต
เป็นเมล็ดพันธุ์นั้น ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงข้าวตั้ง
ท้อง ซึ่งจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ทันก่อนน้ำท่วม
ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้

ให้การสนับสนุนให้กรมส่งเสริมสหกรณ์
ดำเนินงานในโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
และคุณภาพผลิตผลการเกษตรของสถาบัน
เกษตรกร โดยให้ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยร่วมบูรณาการกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว สำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร และกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ และดำเนินการส่งเสริมการผลิตเมล็ด
พันธุ์ในพื้นที่ 45 จังหวัด

เพื่อให้สถาบันเกษตรกรเป็นแหล่ง
กลางในการรับเทคโนโลยีและความช่วยเหลือ
ในการผลิตและสามารถกระจายพันธุ์ที่มี
คุณภาพสู่สมาชิกและเกษตรกรโดยทั่วไป.

รัฐไฟเขียว 3,000 ล้านบาทช่วยเกษตรกร กฟก.ซื้อหนี้สหกรณ์/กรุงเทพฯ/ธ.ก.ส.แทนชานา



ภาระหนัก - ปัจจุบันเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) มีจำนวนมหาศาล แต่สามารถช่วยสมาชิกได้ไม่เกินหลักพันคนต่อปี เนื่องจากงบประมาณภาครัฐที่อนุมัติให้นั้นมีจำนวนจำกัด จึงเป็นโจทย์ใหญ่ที่ทุกฝ่ายจะต้องแก้ปัญหาในเรื่องนี้อย่างเป็นระบบ

บอร์ดกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรครบแล้วทั้ง 41 ราย เตรียมพิจารณาใช้งบฯ 3,000 ล้านบาทซื้อหนี้เกษตรกรจากสหกรณ์และสถาบันการเงินของรัฐ หลังหยุดชะงักนานหลายเดือนเพราะบอร์ดไม่ครบตามกฎหมาย กลุ่มเกษตรกรต้องร้องเรียนให้เร่งแก้ไขเมื่อปลายเดือน ต.ค.

ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานว่า ในวันที่ 19 พ.ย. ศกนี้ คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) 41 ราย โดยนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา

พัฒนาเกษตรกร (กฟก.) พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการ กฟก.จะประชุมเพื่อพิจารณาเข้าไปปรับซื้อหนี้ของเกษตรกรจากสหกรณ์การเกษตรและสถาบันการเงิน เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารกรุงเทพฯ ธนาคารอมสิน หลังจากล่าสุดมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภาครัฐ 5 รายและภาคเอกชน 6 รายเพิ่มเติมและเสนอต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาเห็นชอบไปเมื่อวันที่ 10 พ.ย. ที่ผ่านมา ในขณะที่ผู้แทนเกษตรกรมีการเลือกตั้งไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือน มิ.ย.

ที่ผ่านมาจำนวน 20 ราย กรรมการจึงครบจำนวน 41 รายตาม พ.ร.บ.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542

วงเงินที่จะนำมาซื้อหนี้มีทั้งหมด 3,000 ล้านบาท มีจำนวนเกษตรกรได้เข้าโครงการนี้ 12,000 ราย ซึ่ง ครม.ได้มีมติอนุมัติวงเงินนี้ไว้ตั้งแต่สมัยนายอานวย ปะติเส เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ โดยจะเข้าไปซื้อหนี้เงินต้นไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อรายจากสถาบันการเงินและสหกรณ์

รายงานข่าวกล่าวต่อว่า ก่อนหน้านี้นี้เมื่อวันที่ 28 ต.ค.ที่ผ่านมา กลุ่มเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) พร้อมด้วยกลุ่มเครือข่ายหนี้สิน

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachart Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/เศรษฐกิจในประเทศ

วันที่: พุธที่ 19 - อาทิตย์ 22 พฤศจิกายน 2558

ปีที่: 38

ฉบับที่: 4785

หน้า: 7(บน)

Col.Inch: 75.19

Ad Value: 101,506.50

PRValue (x3): 304,519.50

คลิ๊ป: ๓๓

หัวข้อข่าว: รัฐไฟเขียว 3,000 ล้านช่วยเกษตรกรรพ.ชื้อหนี้สหกรณ์/กรุงไทย/ธ.ก.ส.แทนชวนา

ชวนาแห่งประเทศไทยกว่า 600 คน นำโดยนางปิ่นแก้ว แก้วสุขแท้ และนาย ชรินทร์ ดวงคธา มารวมตัวที่หน้ากระทรวง เกษตรและสหกรณ์เพื่อปักหลักชุมนุม จนกว่าจะได้รับการแก้ไขหนี้สินเกษตรกร ทั้งนี้ นายยศว์จัน ชัยวัฒน์ศิริกุล ที่ปรึกษา เครือข่ายหนี้สินชวนาฯ เป็นตัวแทนเข้า ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ ถึงปัญหาหนี้สิน เกษตรกรที่นำไปค้าประกันเงินกู้ไว้ กับสถาบันการเงินหลายแห่ง มีมูลหนี้ รวม 1.5 แสนล้านบาท แต่ในจำนวนนี้ มีการบังคับคดีและขายทอดตลาดที่ดิน ของชวนา 93 ล้านไร่ ชวนาเดือดร้อน มากกว่า 1 พันราย

พล.อ.ฉัตรชัยได้รับปากที่จะแก้ไข ปัญหาหนี้สินเกษตรกรที่จะต้องช่วยเหลือ แรงด่วนให้จบภายในวันที่ 18 พ.ย.นี้ โดย จะให้สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา เกษตรกร (กฟก.) ไปเร่งออกประกาศเพื่อ รับสมัครผู้แทนเกษตรกรและผู้ทรงคุณวุฒิ 11 คน มาเป็นบอร์ดกองทุนฯ ให้เสร็จ ภายในสัปดาห์หน้าและจะเสนอ ครม.ใน สัปดาห์ถัดไป เพื่อประชุมบอร์ดครั้งแรก ได้ในวันที่ 18 พ.ย.นี้ เพื่ออนุมัติงบแก้ไข ปัญหาหนี้สินเกษตรกร

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า การช่วยเหลือ ที่ภาครัฐดำเนินการไว้ตั้งแต่เดือน มิ.ย. รัฐบาลอนุมัติงบประมาณจะให้กองทุน ฟื้นฟูฯ เข้าไปซื้อหนี้ 3,000 ล้านบาท “ขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว 1,600 ล้านบาท เกษตรกร 9,300 ราย ซึ่งเรื่องหนี้สิน เกษตรกร นายกฯให้ความสนใจ แต่ถ้า เกษตรกรจะใช้มือมากกดดันภาครัฐถือว่า “ไม่ถูกต้อง” พล.อ.ฉัตรชัยกล่าว

เตรียมฟ้องศาลเลือกบอร์ดกยท.เอื้อนายทุน

โพสต์ทูเดย์ เครือข่ายสวนยางใต้ เตรียมฟ้องศาลได้สวนฉุกลงเงินปม เลือกตั้งบอร์ด กยท.ส่อเอื้อนายทุน

นายทศพล ขวัญรอด ประธานภาคีเครือข่ายชาวสวนยางพารา และสวนปาล์มแห่งประเทศไทย (คยปท.) เปิดเผยว่า ทางกลุ่มตัวแทนชาวสวนยางพาราภาคใต้ และ คยปท.เตรียมจะยื่นคำร้องฟ้องศาลปกครองได้สวนฉุกลงเงินกรณีคัดสรรคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) หรือบอร์ด กยท.ซึ่งมีแนวโน้มว่าไม่มีความโปร่งใส

นายทศพล กล่าวว่า ได้เปิดรับสมัครการคัดสรรเลือกตัวแทนชาวสวนยางพาราประจำจังหวัดทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 12-16 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยเลือกตัวแทนจังหวัดละ 2 คน แล้วส่งชื่อไปคัดสรรหาตัวแทนเป็นบอร์ด กยท.จำนวน 4 คน จากจำนวน 15 คน โดยมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน โดยตำแหน่งอย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าการคัดเลือกตัวแทนบอร์ด กยท.ครั้งนี้เกิดเหตุการณ์ผิดปกติไม่ชอบหลายประการ และมีแนวโน้มว่าคัดเลือกบอร์ดไม่โปร่งใส จึงเตรียมยื่นหนังสือฟ้องศาลปกครองได้สวนฉุกลงเงินขอให้มีการยกเลิกบอร์ดดังกล่าว แล้วขอให้ดำเนินการคัดเลือกใหม่ทั้งหมดเพื่อความ

เป็นธรรม

ประธานภาคี คยปท. กล่าวอีกว่า ทางชาวสวนยางพารา และ คยปท. จะเดินทางไปร้องเรียนต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ทำเนียบรัฐบาลในวันที่ 19 พ.ย. นี้ เพื่อเรียนให้นายกรัฐมนตรีสั่งการตรวจสอบ ตั้งแต่ระดับผู้สั่งการไปจนถึงผู้ปฏิบัติการว่ามีความโปร่งใสหรือไม่

ด้าน นายมนัส บุญพัฒน์ นายกสมาคมคนกรีดยางและชาวสวนยางรายย่อยแห่งประเทศไทย เข้าแจ้งความดำเนินคดีที่ศาลว่า อาจมีความผิดปกติในการประกาศรับสมัครบอร์ด กยท.ครั้งที่ผ่านมา โดยวันสุดท้ายที่ปิดรับสมัครปรากฏผู้สมัครเพียง 5 ราย แต่หลังจากหมดเวลาไปแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครปรากฏเพิ่มขึ้นอีก 8 ราย จึงเชื่อว่าอาจจะเป็นไปโดยมิชอบ และทางราชการมีการจัดการที่เอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนยางพารา โดยการเลือกสรรผู้แทนในส่วนของบอร์ด กยท. จนครศรีธรรมราช ได้ถูกจัดขึ้นโดยได้มีการยื่นหนังสือเพื่อคัดค้านจากกรณีที่มีการติดตามและพบความไม่ชอบมาพากลซึ่งจะเข้าคัดค้านและร้องเรียนกับ รมว.เกษตรและสหกรณ์อีกครั้ง ■

จัดระเบียบ'แพดิสโก้'กาญจนบุรี นายกฯสั่งลุยเจอดีทม.รื้อทิ้ง

กรม.อนุมัติกรอบรถไฟไทย-จีน นักวิชาการชี้บอร์ดำจ้างถ่วงเวลา
ตั้งอนุ กมธ.ศึกษาชิ้นค่าแรง ให้ทบทวนมติกลับไปใช้ 300 บาท
'บิกตู' จี้แก้ปัญหาแพแเขตเมืองกาญจน์ (อ่านต่อหน้า 6)

ต่อจากหน้า 1

แพดิสโก้

'บิกตู'สั่งแก้ปัญหาแพแเขต

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงกรณีการแก้ปัญหาแพแเขตที่ จ.กาญจนบุรี ว่าเป็นปัญหามานานแล้ว กำสั่งให้ฝ่ายปกครองไปคว่ำพิกฎหมายข้อใดบ้าง ก็ต้องรื้อทั้งหมด โครมครามไปทั้งแม่น้ำแควนั้นแหละ เคยไปเห็นแพเต็มไปหมดเลย มีการทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูล แต่คนก็ชอบ

"ยังไม่ห้ามผมก็โดนคนเที่ยวตัก ทุกคนคิดถึงแต่ความสุขอย่างเดียว ไม่คิดถึงความมั่นคงหรือสิ่งที่ตามมา ถ้าไม่คิดแบบนี้ก็ทำอะไรไม่ได้ทั้งหมดนั้นแหละ ต้องจัดระเบียบซักหน่อยให้พอเพียง เครื่องเสียงก็ขอให้เล็กลงได้หรือไม่ ถ้าไปรื้อทั้งหมด ไอ้พวกนั้นก็มาร้องเรียนผมอีก แหมแพแเขต เขาต้องเรียกว่าแพดิสโก้" พล.อ.ประยุทธ์กล่าว นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ยังกล่าวติดตลกว่า แหม ใช้คำว่าแพแเขต ฟังไม่รู้เรื่อง เขาเรียกว่าแพดิสโก้ก็ดีกว่าไบเทค บางนา อะไรซ์ก้อย่าง

'แพแเขต'ยันมีระเบียบคุมเสียง

ที่ จ.กาญจนบุรี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณี พล.อ.ประยุทธ์สั่งการให้ฝ่ายปกครองเร่งแก้ปัญหาแพแเขตที่ จ.กาญจนบุรี เนื่องจากผู้อาศัยริมแม่น้ำร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาเสียงดัง รวมทั้งทิ้งขยะลงในแม่น้ำนั้น

น.ส.อัญจรี กระจ่างฉาย นายกสมาคมชาวเรือชาวแพจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า แพที่มีอยู่ใน อ.เมืองกาญจนบุรี ประกอบด้วยแพล่อง 475 หลัง แบ่งเป็นแพแเขตประมาณ 200

หลัง และแพพัก 250 หลัง อีกส่วนหนึ่งเป็นแพอาหารที่จอดอยู่กับที่ 15 ร้าน ซึ่งเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมาเกิดข้อร้องเรียนต่างๆ เนื่องจากไม่มีกฎระเบียบควบคุมทำให้เป็นปัญหา อาทิ การเปิดเครื่องเสียงทั้งวันทั้งคืน

"ต่อมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ประกอบการร่วมประชุมหารือแก้ปัญหาและออกเป็นประกาศของจังหวัดขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการได้แก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามข้อกำหนด อาทิ ควบคุมการใช้เครื่องขยายเสียงในแพไม่ให้เกิน 91 เดซิเบล, ควบคุมพนักงานไม่ให้เปิดเครื่องเสียงระหว่างเวลา 24.00-06.00 น. และควบคุมพนักงานให้ใช้เครื่องเสียงในเขตที่กำหนดเท่านั้น โดยกำหนดโซนนิ่งคืองดใช้เสียงเมื่อเข้าเขตแม่น้ำแควใหญ่และแม่น้ำแม่

กลอง จะอนุญาตให้ใช้เสียงได้ในแม่น้ำแควน้อย ต้องห่างจากตัวเมืองออกไปประมาณ 2 กม. จึงจะสามารถใช้เสียงได้ รวมทั้งการบริหารจัดการขยะมูลฝอยซึ่งจัดให้มีถังรองรับอย่างเพียงพอ" น.ส.อัญจรีกล่าว

น.ส.อัญจรีกล่าวว่า แต่พบผู้ประกอบการบางรายหรือประมาณ 2% เท่านั้นที่ไม่ปฏิบัติตามกฎที่กำหนด เนื่องจากบางครั้งผู้ใช้บริการที่ทำงานในโรงงานส่วนใหญ่จะมาลงแพหลังเวลา 22.00 น. เพราะเลิกงานดึก จึงมีการร้องขอพนักงานให้เปิดใช้เสียงเกินเวลาบ้างในบางครั้ง แต่มีการว่ากล่าวตักเตือนให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด เชื่อว่าชาวแพคงไม่ทบทมิ้อตัวเองอย่างแน่นอน

กรม.ไฟเขียว10อุตสาหกรรม

นางอรชกา สีนุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเป็นอุตสาหกรรมสร้างการเติบโตในระยะต่อไปให้กับประเทศไทยในอนาคต (New Growth Engine) ตามที่กระทรวงการคลัง

เสนอ ได้แก่ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การพัฒนาความเป็นเมือง การพัฒนาเทคโนโลยีรุ่นใหม่ รวมทั้งการสัมภาษณ์เจาะลึกนักลงทุน นักธุรกิจชั้นนำจำนวน 70 ราย ทั้งในและนอกประเทศ พบว่าอุตสาหกรรมเป้าหมายแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1.อุตสาหกรรมต่อยอดจากจุดแข็งเดิมที่อุตสาหกรรมในประเทศไทยมีศักยภาพ (First S-curve) ประกอบไปด้วย อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารแห่งอนาคต

นางอรชกากล่าวว่ 2.อุตสาหกรรมสำหรับอนาคต (New S-curve) ได้แก่ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ อุตสาหกรรมทั้ง 10 ประเภทถือเป็นอุตสาหกรรมที่อยู่ในความสนใจของนักลงทุนทั่วโลก และจะมีบทบาทจากการผลักดันเศรษฐกิจไทยในอนาคต ปีไอโอยู่ระหว่างการจัดทำมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายดังกล่าว

อนุมัติกรอบรถไฟไทย-จีน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ครม.ได้อนุมัติกรอบความร่วมมือ (เฟรมเวิร์ก) การประชุมนรถไฟไทย-จีน ครั้งที่ 8 ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เป็นเรื่องการก่อสร้างรถไฟรางมาตรฐาน 1.435 เมตร ในเส้นทางกรุงเทพฯ-แก่งคอย-นครราชสีมา-หนองคาย และแก่งคอย-มามาตพุด มีสาระสำคัญ เช่น การก่อสร้างจะเริ่มในช่วงที่ 1 กรุงเทพฯ-แก่งคอย และช่วงที่ 3 แก่งคอย-นครราชสีมา ก่อน ส่วนช่วงที่ 2 แก่งคอย-มามาตพุด และช่วงที่ 4 นครราชสีมา-หนองคาย จะเริ่มเป็นลำดับถัดไป ขณะที่การเดินทางได้เห็นชอบให้ตั้งบริษัทร่วมทุนหรือเอสพีวี เพื่อดำเนินการร่วมกัน ทั้งระบบตัวรถ การเดินรถ และการบำรุงรักษา ส่วนรายละเอียดการดำเนินการจะหารือร่วมกันต่อไป นอกจากนี้ยังได้แบ่งงานกัน คือ จีนรับผิดชอบในการศึกษาความเหมาะสมโครงการ รวมถึงการสำรวจออกแบบ หลักการกู้เงิน การเดินรถ และการฝึกอบรมต่างๆ เป็นต้น วันที่ 19 ธันวาคมนี้ จะเปิดโครงการโดยการวางศิลาฤกษ์ที่ศูนย์

ควบคุมการเดินทางและบริการเดินทาง (ไอซีซี) เชียงรายน้อย หากผลการศึกษารายละเอียดโครงการต่างๆ ดำเนินการตามกำหนด จะเสนอ ครม.อนุมัติและเริ่มก่อสร้างเดือนพฤษภาคม 2559 ฝ่ายจีนจะรับผิดชอบหาผู้รับเหมา ฝ่ายไทยเสนอให้เอกชนไทยเข้าร่วมด้วย ไทยจะร่วมกับจีนในการคัดเลือกบริษัทผู้รับเหมา รายละเอียดต่างๆ จะประชุมร่วมกันครั้งที่ 9 ที่กรุงเทพฯ ไม่เกินเดือนธันวาคมนี้ ส่วนแผนปฏิบัติการ (แอ็กชันแพลน) โครงการเร่งด่วนของกระทรวงคมนาคม รวม 20 โครงการ ยังไม่ได้บรรจุเข้าวาระการพิจารณาของ ครม.ในครั้งนี้ แต่ได้ส่งไปรอไว้เรียบร้อยแล้ว

ขอลงเอ็มไอยู'ยูแซป'ไอเคโอ

นายอาคมกล่าวว่า กระทรวงคมนาคมได้เสนอ ครม.ขอความเห็นชอบให้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (เอ็มไอยู) ว่าด้วยการตรวจสอบด้านการรักษาความปลอดภัยสากลโดยวิธีการเฝ้าตรวจตรวจอย่างต่อเนื่อง (ยูแซป) หรือ The Universal Security Audit Programme Continuous Monitoring Approach (USAP-CMA) ระหว่างองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ไอเคโอ) กับราชอาณาจักรไทย โดยให้กระทรวงการต่างประเทศมอบอำนาจเต็มการลงนามให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หรือผู้แทนเป็นผู้ลงนาม หลังจากนั้นคาดว่าไอเคโอจะเข้ามาตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวประมาณปี 2560 โดยจะเข้ามาตรฐานมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยสนามบินใน 8 องค์ประกอบ คือ 1.กฎหมายหลักด้านการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน 2.แผนการรักษาความปลอดภัยการบินและกฎระเบียบข้อบังคับ 3.องค์กรผู้มีอำนาจของรัฐด้านการรักษาความปลอดภัยการบินและความรับผิดชอบขององค์กร 4.คุณสมบัติและการฝึกอบรมบุคลากร 5.การจัดให้มีเอกสารและแนวทางเทคนิค เครื่องมือ และข้อมูลสำคัญด้านการรักษาความปลอดภัย 6.หน้าที่การรับรองและการให้ความเห็นชอบ 7.การควบคุมคุณภาพ และ 8.การแก้ไขข้อบกพร่องด้านการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับท่าอากาศยานส่วนใหญ่ ดังนั้น ไทยต้องเตรียมการเรื่อง 8 หัวข้อดังกล่าวให้เรียบร้อยก่อนยูแซปจะเข้ามาตรวจสอบ โดยไอเคโอจะแจ้งล่วงหน้า 120 วันก่อนมาตรวจ

เร่งอัดงบกระตุ้นเศรษฐกิจ

นายอาคมกล่าวว่า แนวทางการใช้งบกระตุ้นเศรษฐกิจในไตรมาส 4 ปี 2558 กระทรวงคมนาคมจะเบิกจ่ายงบประมาณเพิ่มอีก 4 ส่วนเพื่อเร่งขับเคลื่อนจีดีพี (ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ) ไตรมาสสุดท้ายปี 2558 เป็นการใช้งบกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสอง ของกรมทางหลวง (ทล.) และกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ยังเหลือวงเงินไม่ได้ทำสัญญาอีกประมาณ 2.5 หมื่นล้านบาท จากวงเงินทั้งหมด 4 หมื่นล้านบาท เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนน ขยายช่องทางจราจร ติดตั้งระบบสัญญาณจราจร แก้ปัญหาถนนคอขวด ทำช่องทางจักรยาน และทำถนนเชื่อมเข้าเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น

"งบกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสองที่เหลือ จะทยอยทำสัญญาตั้งแต่สิ้นปีและเบิกจ่ายครบทั้งหมดได้อย่างช้าไตรมาสแรกปี 2559 ยกเว้นบางโครงการขนาดใหญ่อาจเสร็จสิ้นช่วงสิ้นปีหน้า ขณะเดียวกันยังมีแผนลงทุนจากงบลงทุนประจำปี 2559 ทยอยลงทุนตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา รวมถึงงบผูกพันจากปีที่แล้ว และงบกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสามใช้ร่วมกับกระทรวงอื่น หากแผนการเบิกจ่ายงบทำได้ตามแผนจะช่วยผลักดันให้จีดีพีไตรมาส 4 ปี 2558 เติบโตได้ถึง 3%" นายอาคมกล่าว

รับเบิกงบ-ปิดเสียงตรวจสอบ

นายอาคมกล่าวว่า สำหรับผลการเบิกจ่ายงบกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสองของกระทรวงคมนาคม ในช่วงไตรมาส 3 ที่ผ่านมา เบิกจ่ายได้แล้ว 39% หรือประมาณ 14,988 ล้านบาท คิดเป็นระยะทางถนนซ่อมแล้ว 1,928 กม. จากระยะทางทั้งหมด 4,872 กม. ขณะที่การเติบโตของจีดีพีไตรมาส 3 ขยายตัว 2.9% ถ้านับเฉพาะการลงทุนจากภาครัฐขยายตัว 15% แต่หากนับเฉพาะภาพรวมการลงทุนตลอด 9 เดือนปี 2558 มีอัตราขยายตัวเฉลี่ย 20% ในจำนวนนี้เป็นสัดส่วนการลงทุนของกระทรวงคมนาคมมากที่สุด 35% รองลงมา เป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า งบกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสอง แบ่งเป็นของกรมทางหลวง 2.5 หมื่นล้านบาท และกรมทางหลวงชนบท 1.5 หมื่นล้านบาท โดยภายในไตรมาส 4 ปี 2558 จะสามารถเบิกจ่ายได้ถึง 80% คืบหน้าจากไตรมาส 3 เบิกจ่ายไปแล้ว 40% เพื่อสนับสนุนให้เกิดการจ้าง

งานในต่างจังหวัด และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานล่างของประเทศ สาเหตุที่ล่าช้าไปบ้าง เพราะตั้งข้อสังเกตว่ามีบางโครงการใช้งบลงทุนต่ำกว่า 1 ล้านบาท อาจเสี่ยงการตรวจสอบหรือไม่ ดังนั้นจึงต้องชี้แจง ล่าสุด กรมบัญชีกลางยืนยันว่าทำได้และจึงเริ่มทยอยลงนามต่อไป

เผยเรือประมงต้องผ่าน13ข้อ

นายศักดิ์ชัย ศรีบุญเชื้อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังติดตามการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (ไอยูยู) ของกรมประมง ที่ จ.สมุทรสาคร ว่า สำหรับเรือจะได้รับอนุญาตให้เข้า-ออกได้ต้องผ่านการตรวจสอบ 13 รายการ ได้แก่ 1.ทะเบียนเรือ 2.ใบอนุญาตใช้เรือ 3.ใบอนุญาตบัตร หรือใบอนุญาตให้ใช้เครื่องมือทำการประมง 4.สมุดบันทึกการทำประมง 5.บัตรประชาชนใต้เรือ 6.บัตรประชาชนนายท้ายเรือ 7.บัตรประชาชนช่างเครื่อง 8.ทะเบียนลูกจ้าง 9.บัตรสีชมพู 10.สัญญาจ้าง 11.ใบประกาศนายท้ายเรือ 12.ใบประกาศช่างเครื่อง และ 13.ระบบติดตามเรือ (วีเอ็มเอส) ส่วนมาตรการจะดำเนินการต่อไป คือ การบูรณาการร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้การเข้ามาของแรงงานประมงต่างด้าวเป็นไปอย่างถูกกฎหมาย หากตรวจสอบพบข้อมูลแรงงานประมงไม่ถูกกฎหมายจะต้องเร่งประสานงานระหว่างกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา จะไม่ผลักดันให้แรงงานประมงต่างด้าวที่ผิดกฎหมายกลับประเทศต้นทาง แต่จะให้แรงงานดังกล่าวขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง จะคุมเข้มด้านสุขอนามัยของสินค้าประมง เพื่อให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน โดยสุ่มตรวจสินค้าประมงเพื่อดูปริมาณสารตกค้างที่มากับสัตว์น้ำ และติดตามกระบวนการผลิตสินค้าสัตว์น้ำแปรรูปของบริษัทเอกชน ตรวจโรงงานการควบคุมตรวจสอบการนำเข้าวัตถุดิบสินค้าสัตว์น้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ค้าและเพิ่มสัดส่วนการตลาดประมงไทย

สปท.เศรษฐกิจตั้ง3อนุกรมธ.

ที่รัฐสภา นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมาธิการ (กมธ.) ชับเคลื่อนการปฏิรูป

ประเทศด้านเศรษฐกิจ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) แถลงความคืบหน้าการทำงานว่า ที่ประชุมได้ตั้งคณะอนุกรรมการตามข้อบังคับ สปท. พ.ศ.2558 จำนวน 3 คณะ คือ 1.อนุ กมธ.ด้านการเงินการคลัง มีนายสมชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธาน พิจารณาศึกษาการปฏิรูปเรื่องระบบภาษีอากร รายจ่ายงบประมาณ เงินกู้ และความเหลื่อมล้ำในประเทศ 2.อนุ กมธ.เศรษฐกิจกระแสหลัก มีนายมนู เลียวไพโรจน์ เป็นประธาน พิจารณาเศรษฐกิจด้านอุปทาน เกษตร อุตสาหกรรม โลจิสติกส์ และ 3.อนุ กมธ.เศรษฐกิจกระแสใหม่ มีนายปิณฑงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา เป็นประธาน พิจารณาศึกษาเศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เศรษฐกิจเพื่อสังคม และเศรษฐกิจฐานชีวภาพ การทำงานในแต่ละอนุ กมธ.จะดำเนินถึง 4 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ชีตความสามารถในการแข่งขัน ความเหลื่อมล้ำและปากท้องประชาชน และความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆ แนวทางการทำงานของ อนุ.สปท.ตามข้อบังคับฯข้อ 73 วรรค 4 ระบุว่า กมธ.สปท.ต้องเสนอแผนการปฏิรูปต่อสภาภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประธาน สปท.กำหนด อนุ กมธ.ทั้ง 3 คณะจะต้องทำงานสอดคล้องกัน และต้องต่อเนื่องกับงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ที่ได้ศึกษาและส่งไปยังนายกรัฐมนตรีด้วย

อจ.ซีบอร์ดค่าจ้างถ่วงเวลา

รศ.แล ดิลกวิทยรัตน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการค่าจ้าง (บอร์ดค่าจ้าง) มีมติให้ตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาหาข้อมูลในการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ถือเป็นถ่วงเวลาในการตัดสินใจว่าจะปรับหรือไม่ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำประจำปี 2559 เพราะบอร์ดค่าจ้างเป็นกรรมการประจำที่มีหน้าที่ในการศึกษาสภาพสังคม เศรษฐกิจ ความสามารถในการจ่ายของนายจ้าง ฯลฯ โดยเกี่ยวข้องกับค่าจ้างมาโดยตลอดอยู่แล้ว หากจะไม่ปรับโดยให้เหตุผลว่าเศรษฐกิจยังไม่กระเตื้องก็ควรชี้แจงอย่างเป็นเหตุเป็นผล หากจะกล่าว

ว่าเศรษฐกิจตกต่ำก็ต้องดูว่าค่าครองชีพของแรงงานต่ำไปด้วยหรือไม่ ปัจจุบันค่าครองชีพโดยเฉลี่ยของแรงงานเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากส่วนใหญ่ใช้วิธีซื้อปลีก ทำให้ไม่มีอำนาจการต่อรองราคา จึงควรปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ ส่วนข้อเสนอของแรงงานที่เรียกร้องให้ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำในอัตราที่เท่ากันทั่วประเทศนั้น ไม่มีกฎหมายกำหนดว่า จะต้องเท่ากันทั่วประเทศหรือไม่ แต่หากค่าครองชีพเท่ากันทั่วประเทศค่าจ้างจะมีความแตกต่างกันได้อย่างไร เพราะปัจจุบันวิถีชีวิตของแรงงานในกรุงเทพฯกับต่างจังหวัดก็ไม่ได้ต่างกัน การซื้อของก็ซื้อในร้านค้าสะดวกซื้อที่ราคาเท่ากันทั่วประเทศ

จับทวนมติดกลับไปใช้300บ.

น.ส.วิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับมติบอร์ดค่าจ้างที่เลื่อนการพิจารณาปรับค่าจ้างขั้นต่ำออกไป 6 เดือน รวมทั้งการพิจารณาปรับค่าจ้างควรเท่ากันทั่วประเทศ เนื่องจากผู้ใช้แรงงานทุกคนมีศักดิ์ศรีและคุณภาพที่เท่าเทียมกัน ฐานค่าจ้างขั้นต่ำควรเท่ากันทั่วประเทศ หากปรับไม่เท่ากันมองว่าไม่เป็นธรรมกับผู้ใช้แรงงาน ขอเรียกร้องให้บอร์ดค่าจ้างทบทวนมติดังกล่าวและให้กลับไปใช้มติบอร์ดค่าจ้างเมื่อปี 2554 กำหนดให้อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาทเท่ากันทั่วประเทศ โดยให้คงอัตราค่าจ้างไปเป็นเวลา 3 ปี คือปี 2555-2558 และจะพิจารณาปรับค่าจ้างขั้นต่ำประจำปี 2559 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ใช้แรงงาน การที่อนุกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด 72 จังหวัด ไม่เสนอให้ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำนั้น ผู้ใช้แรงงานส่วนใหญ่ไม่มีอำนาจต่อรองเนื่องจากสถานการณ์ประกอบการในหลายจังหวัดไม่มีสภาพแรงงาน ล่าสุด คสรท.จะหารือกับสมาชิกเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นถึงมติบอร์ดค่าจ้างเพื่อกำหนดแนวทางขับเคลื่อนต่อไป

น.ส.ศรีไพร นนทรีย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับมติบอร์ดค่าจ้างที่ให้เลื่อนการปรับค่าจ้างออกไปอีก 6 เดือน แต่เห็นว่าควรปรับขึ้นทุกปี เพราะพนักงานราชการ


และรัฐวิสาหกิจมีการปรับขึ้นเรื่อยๆ และไม่เห็นด้วยที่จะพิจารณาปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำไม่เท่ากัน เพราะทุกจังหวัดที่ซื้อสินค้าในราคาที่แตกต่างกัน

ผู้ค้าหั่นลดยอดหวายต่อ

นายชัยวัฒน์ ระเบียบสูงสุรย์ ประธานเครือข่ายผู้ค้าสลากออนไลน์ไทยและสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า การลดเพดานการจองและซื้อสลากรายย่อยผ่านธนาคารกรุงไทยเหลือ 5 เล่ม จากเดิมให้ 15 เล่มนั้น ไม่เพียงพอกับการขายของผู้ค้าหวาย ปกติ 1 แผงหวายจะใช้ปริมาณสลากประมาณ 10 เล่ม เพื่อให้มีทุกเลขครบทั้งหมด และในอัตราการขาย 10 เล่มทำให้ผู้ค้าสามารถอยู่ได้ เพราะมีรายได้เดือนละประมาณเกือบๆ 19,200 บาท ถ้าขายเพียง 5 เล่ม เดือนละ 9,600 บาท รายได้นี้ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาทิ ค่าเดินทาง ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเช่าแผง หากลดการจองซื้อลงเหลือ 5 เล่ม จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดธุรกิจการซื้อขายเปลี่ยนมือสลากให้กลับมาคึกคักมากขึ้น แม้จะช่วยเพิ่มปริมาณผู้ขายให้เข้าถึงสลากมากขึ้น แต่ถ้าผู้ขายบางรายคิดว่าไม่คุ้มจะไม่มานั่งขาย แต่จะนำไปขายต่อ บางรายไม่พอขายจะต้องซื้อมาเติมให้ครบ 10 เล่ม เท่าที่ดูก่อนหน้านี้ให้ซื้อไม่เกิน 15 เล่ม การซื้อขายเปลี่ยนมือชะลอไป แต่ถ้าลดปริมาณการจองเหลือ 5 เล่ม น่าจะให้เห็นการซื้อขายเปลี่ยนมือ การนำไปขายต่อให้ยืมนมากขึ้น

พ.ร.ก.ประมงทูบอาหารแปรรูป อำนาจล้นฟ้าถึงชั้นปิดโรงงาน

พ.ร.ก.การประมงแปลงฤทธิ์
ใส่โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ ใช้
แรงงานผิดกฎหมายโทษรุนแรง
ถึงชั้นปิดโรงงาน ชาวประมงโวย

รัฐห้ามโอบอุ้มอนุญาตทำการ
ประมง ซ้ำละเมิดรัฐธรรมนูญใน
การประกอบอาชีพ ห้าม
โอบอุ้มอนุญาตอีก  4

พ.ร.ก.ประมง

จากการที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ผ่านพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 เพื่ออุดช่องว่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558 ที่ไม่มีบทบัญญัติและบทลงโทษเกี่ยวกับการทำประมงผิดกฎหมาย ไร่การรายงานและไร่การควบคุม (IUU) และประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้ในวันที่ 14 พ.ย.ที่ผ่านมา

นายมงคล สุขเจริญคณา ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม และรองประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยเปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ถึงประเด็นใหม่ที่ก่อให้เกิดความวิตกกังวลในกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพชาวประมงและโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำว่า พ.ร.ก.ฉบับนี้ค่อนข้างเข้มงวดและละเมิดสิทธิในการประกอบอาชีพ อาทิ มาตรา 44 เรื่องการห้ามโอบอุ้มอนุญาตทำการประมง โอบอุ้มที่ชื่อใดต้องเป็นชื่อผู้นั้นตลอดไป ยกเว้นบุพการีหรือผู้สืบสันดาน แม้จะประสบปัญหาทำประมงขาดทุนก็เลิกไม่ได้ อยากรขายไปประกอบอาชีพอื่นก็ไม่ได้ จึงเข้าข่ายละเมิดสิทธิการประกอบอาชีพตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ถ้าสุดท้ายประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 42 วันที่ 17 พ.ย.นี้ ก็ออกประกาศห้ามโอบอุ้มอนุญาตทำการประมงอีก ขณะที่มาตรา 11 ผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ หากใช้แรงงานผิดกฎหมายต่ำกว่า 5 คน จะถูกปิดโรงงานสูงถึง 10-30 วัน หากมีการใช้แรงงานผิดกฎหมาย

เกิน 5 คน จะถูกปิดโรงงานตลอดไป ซึ่งโรงงานต้องลงทุนค่อนข้างสูง หากมีการกลั่นแกล้งกันก็จะเกิดความเสียหายค่อนข้างสูง นอกจากนี้ หากมีการกระทำผิดซ้ำภายใน 3 ปี จะต้องถูกปิดกิจการอย่างถาวร นอกจากนี้ ยังห้ามขนถ่ายปลากลางทะเล ยกเว้นการขนถ่ายปลาลงเรือขนถ่ายที่ถูกต้องตามกฎหมาย ประเด็นนี้ชาวประมงต่างลงความเห็นว่า จะทำให้ธุรกิจการทำประมงของไทยที่เป็นอุตสาหกรรมแถวหน้าที่แข็งแกร่งของประเทศ ทำเงินหลายแสนล้านบาทต่อปี จะถอยหลังเข้าคลอง เพราะทำให้เรือประมงต้องมิดันทุนสูงในการวิ่งเรือกลับมาขนถ่ายปลาที่ทำเทียบเรือบนฝั่งแล้วออกไปจับปลาใหม่ อีกทั้งการที่ไทยจะเป็นฮับอาหารทะเลของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) จะลางเลือน ดังนั้น รัฐต้องแก้ปัญหาเร่งด่วนที่ท่าเรือที่ผิดกฎหมายนี้ เจ้าพนักงานตามกฎหมาย มีสิทธิพิจารณาปรับเรือมือทำประมง สัตว์น้ำ อุปกรณ์หรือเรือประมงได้ ซึ่งฝ่ายกฎหมายที่ยกร่างกฎหมายนี้ขึ้นมาดำเนินการเช่นนี้ได้ทุกรูปแบบ อีกทั้งชาวประมงยังค่อนข้างสับสนกับประกาศ คสช. ฉบับล่าสุดว่าขนาดตาข่ายกันถุงอวนลากขนาด 5 ซม.ที่เลื่อนไปใช้เส้นป็นี่ ซึ่งขัดกับพ.ร.ก.การประมงที่ให้อำนาจอธิบดีเป็นผู้กำหนดขนาดตาข่ายกันถุงอวนจับปลา

ประเด็นสุดท้ายคือ มาตรา 169 ที่กำหนดค่อนข้างครอบจักรวาลว่า ผู้ที่กระทำความผิดตามกฎหมายนี้ เจ้าพนักงานตามกฎหมาย มีสิทธิพิจารณาปรับเรือมือทำประมง สัตว์น้ำ อุปกรณ์หรือเรือประมงได้ ซึ่งฝ่ายกฎหมายที่ยกร่างกฎหมายนี้ขึ้นมาดำเนินการเช่นนี้ได้ทุกรูปแบบ อีกทั้งชาวประมงยังค่อนข้างสับสนกับประกาศ คสช. ฉบับล่าสุดว่าขนาดตาข่ายกันถุงอวนลากขนาด 5 ซม.ที่เลื่อนไปใช้เส้นป็นี่ ซึ่งขัดกับพ.ร.ก.การประมงที่ให้อำนาจอธิบดีเป็นผู้กำหนดขนาดตาข่ายกันถุงอวนจับปลา

และยังไม่กำหนดออกมา ชาวประมงจะต้องปฏิบัติอย่างไรกันแน่ นายมงคลกล่าว ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า เมื่อวันที่ 17 พ.ย.ศกนี้ นสพ.ศักดิ์ชัย ศรีบุญเชื้อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังติดตามการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU-Fishing) ของกรมประมง ที่จังหวัดสมุทรสาครว่า รัฐบาลได้มีการประชุมหารือเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เน้นย้ำให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะการเฝ้าระวังควบคุมระบบติดตามเรือประมงที่เข้าและออกทะเล ว่ามีการดำเนินการอย่างถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ ซึ่งต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศคู่ค้าเห็นว่า สินค้าประมงไทยที่จับมานั้นเป็นสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายมาตรฐานสากล ซึ่งกระทรวงเกษตรฯโดยกรมประมง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) จะต้องดำเนินการอย่างเข้มงวด ทั้งการดำเนินการขึ้นทะเบียนเรือ การติดตามระบบ VMS รวมทั้งการขอใบอนุญาตต่าง ๆ เพื่อทำการประมงให้ถูกต้องตามขั้นตอน นสพ.ศักดิ์ชัยกล่าวต่อไปว่า ได้รับรายงานการปฏิบัติงานจากศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ เข้า-ออก Port In-Port Out Control Center (PIPO) จ.สมุทรสาครว่า ได้มีการตรวจสอบเรือประมงที่จะเข้าออกทะเลอย่างเข้มงวด โดยเรือที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าออกได้นั้นต้องผ่านการตรวจสอบในขั้นตอนต่าง ๆ อย่างถูกต้องครบถ้วนทั้ง 13 รายการ

สำหรับมาตรการที่จะดำเนินการต่อไป คือ การบูรณาการร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้การเข้ามาของแรงงานประมงต่างด้าวเป็นไปอย่างถูกกฎหมาย โดยหากตรวจสอบพบข้อมูลแรงงานประมงที่ไม่ถูกกฎหมายจะต้องเร่งประสานงานระหว่างกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการผลักดันให้แรงงานประมง

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachart Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 19 - อาทิตย์ 22 พฤศจิกายน 2558

ปีที่: 38

ฉบับที่: 4785

หน้า: 1 (กลาง), 4

Col.Inch: 59.75

Ad Value: 80,662.50

PRValue (x3): 241,987.50

คลิป: 3

หัวข้อข่าว: พ.ร.ก.ประมงทบทวนอาหารแปรรูปอำนาจล้นฟ้าถึงขั้นปิดโรงงาน

ต่างดาวที่ผิดกฎหมายกลับประเทศต้นทาง แต่จะดำเนินการให้แรงงานดังกล่าวมีการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ จะคุมเข้มด้านสุขอนามัยของสินค้าประมง เพื่อให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน โดยสุ่มตรวจสินค้าประมงเพื่อดูปริมาณสารตกค้างที่มากับสัตว์น้ำ รวมทั้งติดตามกระบวนการผลิตสินค้าสัตว์น้ำแปรรูปของบริษัทเอกชน โดยตรวจกระบวนการผลิตของโรงงาน รวมทั้งกระบวนการควบคุมตรวจสอบการนำเข้าวัตถุดิบสินค้าสัตว์น้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ค้าและเพิ่มสัดส่วนทางการตลาดประมงไทยให้เพิ่มขึ้น



เบิร์ด อายวิว

นคราพิพัฒน์

👁️ 👁️ หลัง กลุ่มรัฐอิสลาม (ไอเอส) หรือ ไอซิส ปฏิบัติการซ็อกโลกกราดยิงและวางระเบิดหลายจุดในกรุงปารีส มีผู้เสียชีวิต 132 ราย บาดเจ็บกว่า 350 ราย เมื่อ 13 พ.ย.ที่ผ่านมา ล่าสุดนอกจากกองทัพฝรั่งเศสจะส่งเครื่องบินรบโจมตีครั้งใหญ่ ปูพรมถล่มฐานที่มั่นกลุ่มไอเอสในซีเรียตอบโต้แล้ว พันธมิตรชาติตะวันตกทั้งสหรัฐฯ สหภาพยุโรปหลายประเทศต่างแสดงท่าทีแข็งกร้าวพร้อมจะเอาคืน นำห้วงว่าการก่อการร้ายและสงครามจะซ้ำเติมวิกฤตเศรษฐกิจที่กำลังจะฟื้นให้แย่ลงอีก

👁️ 👁️ สำหรับไทย แม้ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง ทั้งเรื่องการส่งออก การท่องเที่ยว แต่ต้องยอมรับว่าหากสถานการณ์ก่อการร้ายถูกจุดชนวนให้กลายเป็นสงคราม เศรษฐกิจโลกโดยรวมย่อมกระทบที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. กับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม สั่งการให้หน่วยงานด้านความมั่นคงคุมเข้มถือเป็นเรื่องถูกต้อง และควรนำเหตุระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์มาเป็นบทเรียน อย่าให้เกิดเรื่องเศร้าซ้ำ

👁️ 👁️ อย่างไรก็ตาม คำยืนยันจากเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประเมิ

วิมลศิริ ที่ประเมินสอดคล้องกับนักวิชาการ นักเศรษฐศาสตร์หลายสำนักว่า เหตุร้ายในกรุงปารีสส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและท่องเที่ยวแค่ระยะสั้น แม้ประมาณไม่ได้ แต่คงทำให้หลายฝ่ายคลายความวิตกกังวลระดับหนึ่ง

👁️ 👁️ ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่...) พ.ศ... ที่คลังเสนอ ได้รับไฟเขียวจากที่ประชุม ครม.แล้ว อยู่ระหว่างเสนอสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา สาระสำคัญจะปรับปรุงสัดส่วนการลงของ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ให้สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน และช่วยเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนให้สมาชิก โดยในส่วนของการลงทุนต่างประเทศเดิมกฎกระทรวง พ.ศ. 2553 ให้ลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 25 ร่างกฎกระทรวงใหม่เพิ่มเป็นไม่เกินร้อยละ 30 ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เดิมไม่เกินร้อยละ 8 เป็นไม่เกินร้อยละ 12

👁️ 👁️ หมวดเขตรับสมัครคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เมื่อ 17 พ.ย. 2558 ที่ผ่านมาแล้ว ต้องจับตาดูว่า คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กยท. รัฐวิสาหกิจแห่งใหม่ในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ที่ เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธาน จะเลือกใครนั่งเก้าอี้ใหญ่ดูแลยางพาราตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด มีโจทย์ใหญ่รอให้ผู้ว่าการ กยท. แก่ ตั้งแต่ยังไม่ทันได้รับการแต่งตั้ง

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/เกษตร/ทำมาหากิน

วันที่: พุธ 18 พฤศจิกายน 2558

ปีที่: 15

ฉบับที่: 5142

Col.Inch: 15.88

Ad Value: 34,936

ภาพข่าว: 60ปี พระเมตตาจากฟ้าฯ

หน้า: 10(กลาง)

PRValue (x3): 104,808

คลิป: [คลิก](#)



60 ปี พระเมตตาจากฟ้าฯ-นายเลศิวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ที่ 6 จากขวา) ให้เกียรติไปเป็นประธานพิธีเปิดงาน “60 ปี พระเมตตาจากฟ้าฯ สู่ประชาชนของแผ่นดิน” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12-15 พ.ย. เพื่อถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระบิดาแห่งฝนหลวง ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้

ปิดออกกฎเหล็กห้ามทำนาปรัง กรมชลเน้นสร้างความเข้าใจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์น้ำใน 4 เขื่อนหลักกลุ่มน้ำเจ้าพระยา ล่าสุดวันที่ 18 พ.ย. 2558 ทั้ง 4 เขื่อน มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมกันทั้งสิ้น จำนวน 10,940 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนรวมกัน(15 พ.ย.) ทั้งสิ้น 24.48 ล้านลูกบาศก์เมตร ในขณะที่มีการใช้น้ำรวมกันประมาณวันละ 15.58 ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้ำใช้การได้รวมกัน 4,244 ล้านลูกบาศก์เมตร

ทั้งนี้ จากการติดตามสภาพการเพาะปลูกของกลุ่มน้ำเจ้าพระยา พบว่าในบางพื้นที่เกษตรกรเริ่มมีการทำนาปรังกันไปบ้างแล้ว นับว่าเสี่ยงมากต่อการที่ผลผลิตจะ

เสียหายจากการขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะเกษตรกรที่ไม่มีแหล่งน้ำเป็นของตนเอง ซึ่งกรมชลประทาน ได้มีการสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือ จากทุกภาคส่วนไปแล้วก่อนหน้านี้ โดยย้ำเสมอว่า แม้ว่ากรมชลประทาน จะไม่สามารถไปห้ามเกษตรกรไม่ให้ทำการเพาะปลูกได้ แต่ได้พยายามสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือในเรื่องของการจัดการน้ำร่วมกัน มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ปริมาณน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดเพียงพอใช้ตลอดในช่วงฤดูแล้งนี้

สำหรับการสูบน้ำตามสถานีสูบน้ำต่างๆ ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา นั้น กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ได้ประสานไปยังกระทรวงมหาดไทย ที่กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยขอให้กำชับและควบคุมการสูบน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานีสูบน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค ให้สูบน้ำตามกฎกติกา รอบเวรการสูบน้ำที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การใช้น้ำเป็นไปตามแผนและเพียงพอใช้ตลอดฤดูแล้งต่อเนื่องไปจนถึงต้นฤดูฝนปีหน้าด้วย อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันรณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัดและจริงจัง เพื่อลดความเสี่ยงต่อปัญหาการขาดแคลนน้ำที่รุนแรงได้ในอนาคตอันใกล้

“บิกตู” ฟุ้งเยือนอีสานล่างฉลุย

จี๊ 'เกษตรฯ-มท.'สร้างโรงอบข้าวช่วยชาวนา/แนะแก้ปัญหาให้เป็นระบบ

“นายกฯ” ชื่นชม ชรก. แนะนำปรับเปลี่ยนผลผลิตด้านการเกษตร นวัตกรรมสินค้า จิตอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตลาดรองรับ หวังสร้างรายได้เพิ่ม เจาะกลุ่มสินค้าหลักชุมชน ชี้ลงพื้นที่รอบหน้า หวังเห็นการรวมสินค้ากลุ่มจังหวัด เพื่อพัฒนาต่อยอด จี๊ “เกษตรฯ-มท.” ชงงบสร้างโรงอบข้าวช่วยชาวนา ด้าน “โฆษกรัฐบาล” เผย “บิกตู” แจง ครม.มั่นใจ ในสิ่งการนโยบายลงพื้นที่ไม่คลาดเคลื่อน

ทำเนียบฯ-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในระหว่างประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงการลงพื้นที่ที่ จ.อุบลราชธานี ที่ผ่านมา ว่าขอชื่นชมข้าราชการทุกคนและทุกภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันทำงาน ซึ่งสิ่งที่จะต้องปรับปรุง คือเรื่องการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร หรืออาชีพอิสระ การค้าขาย การผลิตเครื่องอุปโภคบริโภค เช่น เสื้อผ้าไหม ต้องมาพูดคำว่านวัตกรรม หากเราส่งเสริมแบบเดิมไปมากๆ จะกลายเป็นปัญหาทางด้านตลาด จึงมีแนวคิดว่าจะไปนี้ทุกตำบลอำเภอหมู่บ้านต้องจัดกิจกรรมหลัก ว่าจะมีการแปรรูปกันอย่างไรให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าสูงขึ้น ส่วนอะไรที่เป็นวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้รักษาไว้ นอกจากนี้ต้องประยุกต์สิ่งของให้ตรงกับความต้องการตลาด ราคาไม่สูงจนเกินไป ต้องดูสินค้าหลักในกลุ่มจังหวัดที่ใช้วัตถุดิบในพื้นที่เพื่อต่อยอดเชื่อมโยงการตลาด นี่คือการสร้างธุรกิจใหม่ที่ตนต้องการแต่ในชุมชนก็ค้าขายกันเองด้วย คราวหน้าตนไปต่างจังหวัดอยากให้เป็นที่ไปในลักษณะ เช่น กลุ่มจังหวัด 10 กลุ่ม มีกิจกรรม 10 อย่าง ในแต่ละกลุ่มให้รวมผลิตภัณฑ์แบบเดียวกันจากหลายๆจังหวัด เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกัน

เพราะถ้าเราไม่ดู ไม่ปรับปรุง และคิดใหม่ก็จะเป็นแบบนี้ อยากให้เชื่อมโยงแบ่งหน้าที่แบ่งงานกันทำเพื่อยกขึ้นมากทุกจังหวัด

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า การทำเกษตรก็ต้องดูเรื่องต้นทุนการผลิต เครื่องจักรเครื่องมือ ตั้งศูนย์การเรียนรู้ บางคนมาเห็นด้วยแต่กลับไปก็ไม่ได้ทำ เพราะไม่คุ้นเคย ไม่สามารถเปลี่ยนอาชีพที่ทำมานานได้ แบบนี้แก้ยาก นี่คือปัญหา ตนจึงสั่งการไปในเรื่องดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจจะดีถึงครัวเรือนต้องมีภาคอุตสาหกรรมไปประกอบด้วยทุกจังหวัด เพราะรอผลผลิตทางการเกษตรอย่างเดียวไม่ได้ ถ้าไรก็น้อยและอาจจะส่งผลให้เกิดหนี้ในระบบ จากที่ตนลงพื้นที่ และถามเกษตรกรว่าสิ่งที่รัฐบาลทำได้รับประโยชน์หรือไม่

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวอีกว่า วันนี้ต้องดูเรื่องเมล็ดพันธุ์ว่าจะสามารถขยายเพิ่มได้หรือไม่ สร้างธนาคารปุ๋ย ธนาคารพืช เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนยืมคืนอะไรก็ได้ให้มีมูลค่าเท่ากัน ซึ่งแนวทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มไว้ให้แล้ว เช่น ธนาคารข้าว ทำไม่จริงไม่ทำต่อ นอกจากนี้สั่งการให้กระทรวงเกษตรฯและกระทรวงมหาดไทยไปร่วมกันพิจารณางบประมาณสร้างโรงอบข้าวที่ละ 20 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอีกทางหนึ่งรวมทั้งเรื่องระบบการขนส่งด้วย ซึ่งการแก้ปัญหาต้องแก้เป็นระบบเชื่อมโยงกัน ซึ่งเรื่องแบบนี้ต้องแก้มาตั้งนานแล้ว แต่กลับต้องมาแก้กันในรัฐบาลนี้ ถ้าจะทำเพื่อประชาชนต้องคิดแบบที่ตนคิด ถ้าคิดลอยๆ คิดแต่นโยบายราคาสูงขึ้นอย่างเดียว ไม่ดูต้นทุน ไม่ดูกระบวนการการผลิต ทั้งที่เป็นปัญหาทั้งสิ้น วันนี้ปัญหาเหล่านี้ไม่ควรจะต้องเกิดขึ้นอีกแล้ว แต่ตนจะไม่โทษใคร แต่จะต้องทำให้ได้ อย่างน้อยระยะแรก ถึง

ปี 2560

“วันนี้รายได้ของเกษตรกรต่อหัวโดยเฉพาะภาคอีสาน ปีละ 50,000 บาท ซึ่งเป็นรายได้ที่น้อย อยู่แบบนี้ไม่ไหว แต่เขาต้องทำ แต่จะทำอย่างไร ต้องให้เกิดภาคอุตสาหกรรมเข้าไปในพื้นที่ เพื่อนำสินค้าเกษตรเพิ่มมูลค่า สร้างเป็นนวัตกรรม ให้ดึงราคากลับมาที่ภาคการผลิตได้แต่ถ้าไม่เอาไม่ทำ ไม่ทำ ไม่ร่วมมือ ก็จะไม่มีการราคาขึ้นมาได้ ต่อให้ใครมาเป็นรัฐบาลก็ทำไม่ได้ ราคาจะถูกบิดเบือนไปเรื่อยๆ และคนก็จนลงทุกวัน คนพวกนี้เกือบ 40 ล้านคน มีพื้นที่การเกษตร 43 ล้านไร่ เมื่อคนเหล่านี้เป็นคนมีรายได้น้อย ส่งผลให้เข้าระบบภาษีไม่ได้ ประเทศก็ขาดรายได้ ดังนั้นการแก้ปัญหาต้องแก้ทั้งระบบให้ได้

ขณะที่พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ถึงผลของการลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ว่าในพื้นที่ได้มีการกล่าวถึงนโยบายประชารัฐค่อนข้างมาก ซึ่งนายกฯมั่นใจว่านโยบายที่ส่งลงไปจากส่วนกลางผ่านลงไปในระดับจังหวัด จนถึงอำเภอมีความชัดเจน ไม่คลาดเคลื่อนไปแต่ในระดับแนวระนาบที่ต้องอาศัยข้าราชการในพื้นที่ไปพูดคุย ให้คำแนะนำ หรือชี้แจงนั้น ยังมีปัญหา นายกฯ จึงสั่งการให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องร่วมกับกระทรวงมหาดไทยโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปกำกับดูแลเจ้าหน้าที่เหล่านี้เพื่อให้มีการชี้แจงหรือเสนอแนะประชาชนให้เป็นรูปธรรม